

I. KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN HỌC: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG KHỐI LỚP 10
Năm học 2024 - 2025

1. Đặc điểm tình hình

1.1. Số lớp: 10; Số học sinh: 420 em; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):

1.2. Tình hình đội ngũ giảng dạy bộ môn: Số giáo viên: 06; Trình độ đào tạo: Đại học

1.3. Thiết bị dạy học

STT	Thiết bị dạy học	Số lượng	Các bài thí nghiệm/Thực hành	Ghi chú
1	Máy vi tính (laptop)	03 cái	Tất cả tiết dạy	1 máy/ mỗi GV
2	Ti vi	10 cái	Tất cả tiết dạy	Mỗi phòng học 1 cái
3	Tranh ảnh, bản đồ, đồ dùng trực quan... theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn GDĐP lớp 10 của tỉnh Quảng Nam	03 bộ	Tất cả tiết dạy	GV khai thác hiệu quả

1.4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập

STT	Tên phòng	Số lượng	Phạm vi và nội dung sử dụng	Ghi chú
1	Phòng bộ môn	01	Sinh hoạt tổ - nhóm chuyên môn	GV sử dụng theo kế hoạch của tổ - nhóm
2	Phòng thiết bị	01	Lưu giữ thiết bị và ĐDDH	GV kí mượn - trả

2. Kế hoạch dạy học

2.1. Phân phối chương trình

Tuần	Chủ đề/Bài học (1)	Số tiết (2)	Yêu cầu cần đạt (3)
1 -5	Chủ đề 1. Truyền thống hiếu học của người Quảng Nam	5	<ul style="list-style-type: none"> - Khái quát được những nét chính về truyền thống hiếu học, khoa bảng của người Quảng Nam trong lịch sử. - Nêu lên được những biểu hiện của truyền thống hiếu học ở Quảng Nam. - Nhận thức được vai trò của truyền thống hiếu học đối với sự phát triển của cá nhân, gia đình và xã hội. - Kế thừa và phát huy truyền thống hiếu học của người Quảng Nam.
6-10	Chủ đề 2: Khai thác nguồn lực vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên ở tỉnh Quảng Nam	5	<ul style="list-style-type: none"> - Xác định được một số nguồn lực vị trí địa lí và tự nhiên tiêu biểu có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Quảng Nam. - Nêu được hiện trạng và triển vọng khai thác một số nguồn lực vị trí địa lí và tự nhiên tiêu biểu ở tỉnh Quảng Nam. - Có ý thức bảo vệ và phát huy các nguồn lực vị trí địa lí và tự nhiên trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội.
11	Kiểm tra giữa kì I	1	<p>Kiểm tra viết trên giấy; thời gian: 45 phút. Kiến thức Chủ đề 1, Chủ đề 2.</p> <p>Lưu ý:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cho HS biết trước khi KT các nội dung hướng dẫn ôn tập kiểm tra giữa kì và bảng Tiêu chí đánh giá các nội dung kiểm tra. * HS có thể đăng kí làm dự án học tập thay cho bài kiểm tra giữa kì.
12-16	Chủ đề 3: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá ở tỉnh Quảng Nam	5	<ul style="list-style-type: none"> - Phân tích được mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá. - Trình bày được thực trạng bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá ở tỉnh Quảng Nam. - Nêu được các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá ở địa phương. - Thực hiện được những việc làm phù hợp góp phần bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hoá ở địa phương.

17	Ôn tập kiểm tra cuối kì I	1	<ul style="list-style-type: none"> - Cho HS biết các nội dung hướng dẫn nội dung ôn tập kiểm tra cuối kì và bảng Tiêu chí đánh giá các nội dung kiểm tra. - Ôn tập Chủ đề 1, 2, 3 theo hướng dẫn nội dung ôn tập kiểm tra cuối kì.
18	Kiểm tra cuối kì I	1	<p>Kiểm tra viết trên giấy; thời gian: 45 phút. Kiến thức theo hướng dẫn ôn tập kiểm tra cuối kì.</p> <p>* HS có thể đăng kí làm dự án học tập thay cho bài kiểm tra cuối kì.</p>
19-23	Chủ đề 4: Công nghiệp trọng điểm ở tỉnh Quảng Nam	5	<ul style="list-style-type: none"> - Trình bày được thực trạng phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm của tỉnh Quảng Nam - Nêu được định hướng phát triển của tỉnh Quảng Nam đối với một số ngành công nghiệp trọng điểm. - Xác định được nhu cầu về nguồn nhân lực để phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm. - Định hướng được nghề nghiệp cho bản thân trong tương lai.
24-27	Chủ đề 5: Nhận diện và phòng chống một số tệ nạn xã hội xâm nhập học đường ở tỉnh Quảng Nam	4	<ul style="list-style-type: none"> - Nhận biết được một số tệ nạn xã hội phổ biến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. - Trình bày được tác hại, hệ lụy của tệ nạn xã hội đối với cá nhân, gia đình, và cộng đồng. - Hình thành kĩ năng phòng, chống tệ nạn xã hội. - Ý thức trách nhiệm bản thân trong việc phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh học đường.
28	Kiểm tra giữa kì II	1	<p>Kiểm tra viết trên giấy; thời gian: 45 phút. Kiến thức Chủ đề 4, Chủ đề 5.</p> <p>Lưu ý:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cho HS biết trước khi KT các nội dung hướng dẫn ôn tập kiểm tra giữa kì và bảng Tiêu chí đánh giá các nội dung kiểm tra. * HS có thể đăng kí làm dự án học tập thay cho bài kiểm tra giữa kì.
29-33	Chủ đề 6: Bảo vệ môi trường	5	<ul style="list-style-type: none"> - Nêu được thực trạng bảo vệ môi trường ở tỉnh Quảng Nam. - Phân tích được một số biện pháp bảo vệ môi trường tại tỉnh Quảng Nam.

	ở tỉnh Quảng Nam		- Trình bày được một số ứng dụng công nghệ vi sinh vật trong việc xử lí chất thải bảo vệ môi trường ở tỉnh Quảng Nam. - Có hành động và truyền thông đến mọi người ý thức bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh do vi sinh vật gây ra thông qua việc thực hiện được bài tập (hoặc dự án, đề tài,...) về bảo vệ môi trường tại địa phương.
34	Ôn tập kiểm tra cuối kì II	1	- Cho HS biết các nội dung hướng dẫn nội dung ôn tập kiểm tra cuối kì và bảng Tiêu chí đánh giá các nội dung kiểm tra. - Ôn tập Chủ đề 4, 5, 6 theo hướng dẫn nội dung ôn tập kiểm tra cuối kì.
35	Kiểm tra cuối kì II	1	Kiểm tra viết trên giấy; thời gian: 45 phút. Kiên thức theo hướng dẫn ôn tập kiểm tra cuối kì. * HS có thể đăng kí làm dự án học tập thay cho bài kiểm tra cuối kì.

2.2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

Bài kiểm tra, đánh giá	Thời gian	Thời điểm	Yêu cầu cần đạt	Hình thức
Giữa học kỳ 1	45 phút	Tuần 11	Đáp ứng các yêu cầu cần đạt ở chủ đề 1	Tự luận
Cuối học kỳ 1	45 phút	Tuần 18	Đáp ứng các yêu cầu cần đạt ở chủ đề 1,2,3	Tự luận
Giữa học kỳ 2	45 phút	Tuần 28	Đáp ứng các yêu cầu cần đạt ở chủ đề 4,5	Tự luận
Cuối học kỳ 2	45 phút	Tuần 35	Đáp ứng các yêu cầu cần đạt ở chủ đề 4, 5,6	Tự luận

3. Các nội dung khác (nếu có): Không

Nhóm trưởng CM KHỐI 10

Lê Thị Lốc Huyền



KI, HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phạm Nguyễn Quốc Nguyên

